



Madla media

WELCOME TO THE INFORMATION FREEWAY

Nagtatapos ang libangan ng karamihan!



Ang libangan ng karamihan sa tao ay lumilikha ng maraming, 'Basura'! Naubos na ang mga council sa mga lugar ng landfill. Tapusin ang bundok ng, 'Basura'!



Ang libangan ng libangan ay nangangailangan ng mga venue! Itinabi ng mga konseho ang malalaking lugar at napunta sa mataas na pagbuo ng utang sa mga malalaking lugar. Napakalaking gastos na naipon para sa pagpapatakbo at pagpapanatili. Ang mga lugar ay hindi ginagamit 90% ng oras. Wala nang mga bagong venue! Ang mga umiiral na ay nawasak!



Ang libangan ng karamihan ay nangangailangan ng malaking pamumuhunan sa publiko, domestic transport at paradahan! Walang mga venue, bumababa ang mga gastos sa imprastraktura. Tinatangal ang kalsada at paradahan ng 'Chaos'!



Ang libangan ng karamihan sa tao ay lumilikha ng maraming tao. Ang isang malaking pulutong ay pabagu-bago, madalas na nag-aaway, posible ang isterismo, stampede ... Ang isang malaking pulutong ay isang banta sa kanilang sarili at sa pamayanan. Ang mga malalaking karamihan ay isang pang-akit sa lahat ng uri ng mga adik at kanilang mga tagapagtustos. Ang mga malalaking karamihan ay nangangailangan ng maraming mamahaling seguridad. Nagtatapos ang malaking libangan sa karamihan!



Nagtatapos ang Live Broadcasting ng mga malalaking kaganapan sa karamihan ng tao! Responsable ang Gutter media para sa murang, primitive na anti-broadcast ng komunidad na ito. Ang ganitong uri ng pagsasahimpapawid ay naghihikayat, adiksiyon, pag-uugali laban sa pamayanan, krimen, imoralidad, paninira, karahasan ... Nagtatapos ang Gutter media. Ang ganitong uri ng pagsasahimpapawid ay lumikha ng malakas, mabungong bibig, bigot, rasista, alkoholiko, malaswa, sopa na walang laman!

Nagdudulot ang libu-libong libangan sa libangang pandaigdigang:
Palarong Olimpiko (para, tag-init, taglamig), Football (World Cup), Mga paglilibot sa daigdig (Mga Banda ..), Gran Prix, F1 (motorsiklo, motor na de motor). Ang broadcaster ay pandaigdigang Gutter media.



1 **Diyos** ayaw ng Globalisasyon! Ang globalisasyon ay laban sa 1 **Diyos** natatapos na! Mga organisasyong pandaigdigang entertainment (IOC, Fifa, ..) sarado na! Global, multinational, Gutter media (News Corporation, ..) sarado na!



Para sa pagkakaisa ng komunidad:



Nagtatapos ang libangan ng karamihan!

Para sa pagbabawas ng basura sa pamayanan (landfill):



Nagtatapos ang global entertainment!

Para sa soberanya ng komunidad, proteksyon ng mga lokal na tradisyon:

Nagtatapos ang multinational media!



Libreng pagsasalita na may pagpipigil sa moral !!!

Para sa Luwalhati ng 1 Diyos at ang Kabutihan ng Tao



Ang lahat ng freeway ng impormasyon sa Media ay isang tagapagbigay ng impormasyon sa pamayanan, ng Unitalatang Custodian Guardians.